

รายการข้อมูล	114. ร้อยละการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับแฟนหรือคู่อีก
มิติข้อมูล	<input type="checkbox"/> Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง) <input checked="" type="checkbox"/> Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) <input type="checkbox"/> Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสริม) <input type="checkbox"/> Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) <input type="checkbox"/> Life Impact (ผลกระทบต่อการดำรงชีวิต)
คำนิยาม	ร้อยละของนักเรียนชาย และนักเรียนหญิงในแต่ละระดับชั้นที่ทำการสำรวจพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี และระบุว่าตนเองหรือคู่ของตนเองสวมถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับแฟนหรือคู่อีก (จำแนกเป็นกลุ่มนักเรียนชาย/หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2)
เกณฑ์เป้าหมาย	-
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	การสำรวจข้อมูล การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนประเทศไทย
แหล่งข้อมูล	กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายการข้อมูล 1	i = จังหวัดทั้งหมดที่ทำการสำรวจในปี 2562 จำนวน 13 จังหวัด โดยที่ i = จังหวัดที่ 1, 2, 3, 4, ..., 13
รายการข้อมูล 2	A <sub>i</sub> = จำนวนนักเรียนชายหรือหญิง ระดับชั้นนั้น ๆ ในจังหวัด (i) ที่ทำการสำรวจ และระบุว่าตนเองหรือคู่ สวมถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับแฟนหรือคู่อีก
รายการข้อมูล 3	B <sub>i</sub> = จำนวนนักเรียนชายหรือหญิง ระดับชั้นนั้น ๆ ในจังหวัด (i) ที่ทำการสำรวจ และระบุว่าเคยมีเพศสัมพันธ์
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	ขั้นตอนที่ 1 ร้อยละนักเรียนชายหรือหญิง ระดับชั้นนั้น ๆ ในจังหวัด (i) ที่ตนเองหรือคู่สวมถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับแฟนหรือคู่อีก (C <sub>i</sub> ) โดยคำนวณจาก : $C_i = A_i / B_i * 100$
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	ขั้นตอนที่ 2 ร้อยละการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด (ข้อมูลระดับประเทศจะแยกเป็นข้อมูลนักเรียนชาย นักเรียนหญิง ใน 3 ระดับชั้น รวม 6 กลุ่ม) โดยคำนวณจาก : ค่ามัธยฐาน (Median) ร้อยละนักเรียนชายหรือหญิง ระดับชั้นนั้น ๆ ในจังหวัด (i) ที่ตนเองหรือคู่สวมถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด (C <sub>i</sub> )
วิธีการรายงาน / ความถี่ในการรายงาน	รายงานผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนประเทศไทย โดยข้อมูลแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 1. นักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2. นักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3. นักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4. นักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 5. นักเรียนอาชีวศึกษาชาย ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 6. นักเรียนอาชีวศึกษาหญิง ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ความถี่ในการรายงานทุก 2 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ปรับรอบการสำรวจใหม่จากทุก 1 ปี เป็น ทุก 2 ปี)

